

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 – 2025)
MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12

Cấu trúc đề	Nội dung ôn tập
Đọc hiểu (6 điểm)	<p>1. Thơ cổ điển và lãng mạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ của tác phẩm; phát hiện và lí giải được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh từ văn bản. - Nhận biết, phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện trong văn bản. - Nhận biết, phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố trong thơ như: thể thơ, câu thơ, lời thơ, giọng điệu, nhịp, vần, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ (phép lặp, liệt kê, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, so sánh), chủ thể trữ tình. - Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn. - Biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại để có đánh giá phù hợp. - Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản tới quan niệm, cách nhìn của cá nhân với văn học và cuộc sống. - Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra từ văn bản.
	<p>2. Truyện hiện thực và lãng mạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận biết và phân tích được các chi tiết tiêu biểu, sự kiện, ngôi kể, điểm nhìn, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của truyện, đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản. - Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản. - Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ của tác phẩm; phát hiện và lí giải được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh từ văn bản. - Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản. - Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách hiện thực và lãng mạn. <p>Thông hiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm, cách nhìn của cá nhân đối với văn học và cuộc sống. - Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra trong văn bản.
	<p>3. Tiếng Việt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận biết được lỗi câu mơ hồ và đề xuất được cách sửa phù hợp. - Phân tích được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng và vận dụng được vào quá trình giao tiếp.
Viết (4 điểm)	<p>1. Viết văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ trữ tình.</p> <p>2. Viết văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ.</p>

Lưu ý:

- Tổng độ dài của các ngữ liệu trong đề thi không quá 1.300 chữ.
- Có chú thích từ khó, điển tích, điển cố